

**6. โครงการในอนาคต**

ย้ายข้อมูลไปแสดงภายใต้นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม

ตามเป้าหมายการเป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า หรือผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และจัดหาวัตถุดิบ และยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับกลุ่มบริษัทฯ และยังเป็น การดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐอีกด้วย โดยรายละเอียดโครงการในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 ถึง 2 ปี มีดังนี้

**6.1—โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไปซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณพื้นดิน (Solar Farm)**

กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm สำหรับโครงการใหม่ และโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้ว ในรูปแบบการลงทุนเองทั้งหมด หรือ การร่วมทุน ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ในการเป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชั้นนำของประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ติดตามและศึกษา นโยบายของภาครัฐหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ อย่างใกล้ชิด เช่น แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งทางด้านเทคนิคและทางการเงินอย่างละเอียดและรอบคอบ รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ

**6.2—โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับอาคารพาณิชย์ (Commercial Rooftop)**

ตามที่ กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจ Commercial Rooftop โดยมีกำลังการผลิตเสนอขายมากที่สุด จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแบบท้ายตามประกาศของ กฟน. และ กฟภ. ประกอบกับบริษัทฯ มีความพร้อมและมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทั้ง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ดังนั้น หากภาครัฐมีนโยบายการเปิดและรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ Commercial Rooftop ในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าร่วมคัดเลือกและให้บริการดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

**6.3—โครงการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับที่อยู่อาศัย (Residential Rooftop)**

ตามที่ ภาครัฐมีโครงการให้ประชาชนและผู้ประกอบการ สามารถยื่นขอผลิตกระแสไฟฟ้าได้เอง (Residential Rooftop) ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มีความชำนาญและความพร้อมในการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ผ่านเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ นั้น กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายไปในธุรกิจดังกล่าว โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาทในช่วงปี 2557—2559 โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ภายในปี 2557 หากภาครัฐมีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม

**6.4—โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่น**

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ในการเป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชั้นนำของประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการสรรหาและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ที่มี

ศักยภาพ เช่น พลังงานลม ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล ชยะ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบการลงทุนเอง และการร่วมทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

-ไม่มี-